

จดหมายเปิดผนึกจากประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรลส์-รอยซ์ มอเตอร์ คาร์ส จำกัด



จดหมายเปิดผนึกจากประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรลส์-รอยซ์ มอเตอร์ คาร์ส จำกัด เกี่ยวกับบยন্ত্রกรรมการโรลส์-รอยซ์ใหม่

เรียน ท่านสื่อมวลชน

การเปิดตัวรถยนต์รุ่น แฟนทอม ในปีพ.ศ. 2546 เป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ของบริษัท โรลส์-รอยซ์ มอเตอร์ คาร์ส จำกัด นับแต่นั้นมาเราได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่รถยนต์ระดับหรูในด้านความเป็นเอกลักษณ์ งานหัตถศิลป์ ความงดงาม และความหายาก แม้จะถูกเลียนแบบบ่อยครั้งแต่รถยนต์รุ่นแฟนทอมก็ยากที่จะหาใครเทียม อีกทั้งยังได้รับการยกย่องทั้งจากลูกค้าและสื่อมวลชนให้เป็น “รถที่ดีที่สุดในโลก”

สิบสองปีหลังจากความสำเร็จในการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ได้แก่ โกสต์ และ เรท โรลส์-รอยซ์ยังคงครองตำแหน่งสุดยอดผู้ผลิตรถยนต์หรูของอังกฤษ ซึ่งเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำของแบรนด์ในอุตสาหกรรมยานยนต์นี้

ขณะนี้เราได้ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งของโรลส์-รอยซ์ในระยะเวลา 111 ปี

ในวันนี้ เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าเรากำลังพัฒนาบยন্ত্রกรรมการโรลส์-รอยซ์ใหม่ที่มีรูปลักษณะที่โดดเด่น สง่างาม และเหมาะสมในทุกโอกาส โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้

- การเป็นรถยนต์ที่มีความหรูหราตามแบบฉบับของโรลส์-รอยซ์ และเหมาะกับทุกสภาพถนน
- การเป็นรถยนต์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านความคล่องตัว และรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ร่วมสมัย

- การเป็นรถยนต์โรลส์-รอยซ์ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของการบุกเบิก และการผจญภัยของชาร์ลส์ โรลส์ และความทุ่มเทในด้านการพัฒนาเครื่องยนต์ และนวัตกรรมของเซอร์เฮนรี รอยซ์
- การเป็นรถยนต์ที่สะท้อนคำสัญญาของโรลส์-รอยซ์ได้อย่างเหมาะสมในด้านของความหรูหราเรียบง่ายที่ลงตัว
- การเป็นรถยนต์ที่มีตัวถังสูง พร้อมโครงสร้างอลูมิเนียมตลอดคัน
- การเป็นรถยนต์ที่มีเอกลักษณ์คู่ควรแก่สัญลักษณ์ Spirit of Ecstasy ที่พร้อมมุ่งหน้าไปสู่อนาคต

ยนตรกรรมโรลส์-รอยซ์โฉมใหม่นี้จะขับสบาย...ไปทุกที่



ลูกค้าผู้มีรสนิยมหลายรายของเราได้เรียกร้องให้เราพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ และเราก็รับฟังเสียงเรียกร้องดังกล่าว ที่โรลส์-รอยซ์ มอเตอร์ คาร์ส เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความต้องการของลูกค้า และมุ่งมั่นในความต้องการของเราในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ดังนั้น เราจึงมอบความท้าทายนี้ให้แก่ทีมวิศวกร และทีมออกแบบ ซึ่งนำทีมโดย มร. ไซมอน เทย์เลอร์ ผู้อำนวยการด้านการออกแบบในการสร้างสรรค์รถยนต์ใหม่ที่มีความแตกต่างไม่เหมือนใคร

ยนตรกรรมใหม่นี้จะผนวกเอาคุณค่าและสมรรถนะต่างๆ ที่เป็นแรงผลักดันให้บิดาผู้ก่อตั้งโรลส์-รอยซ์ทั้งสองท่านสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่แบรนด์ได้ในช่วงต้นศตวรรษที่ผ่านมา ด้วยการครองตำแหน่งสูงสุดของสุดยอดกิจกรรมการผจญภัยทางบกสำคัญต่างๆ อาทิ กิจกรรม Scottish Reliability Trials การขับขีจาก London ไปสู่ Edinburgh และกิจกรรม Alpine Trials

โรลส์-รอยซ์เป็นพาหนะที่ผู้บุกเบิกและนักผจญภัยหลายท่าน อาทิ ลอเรนซ์แห่งอาระเบีย เลือกใช้เพื่อสำรวจทะเลทรายกว้างไกล และเทือกเขาต่างๆ ที่ยังไม่เคยถูกสำรวจมาก่อน นอกจากนี้ เจ้าของยนตรกรรมโรลส์-รอยซ์ในออสเตรเลีย อินเดีย อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ยังสามารถขับขีรถยนต์โรลส์-รอยซ์ในสภาพถนนที่ท้าทายได้อย่างมั่นใจและสะดวกสบาย

ประวัติศาสตร์ได้กำหนดขนบธรรมเนียมของเราแต่เก่าก่อน ในขณะที่อนาคตเรียกร้องให้เราเริ่มการกระทำ

การเดินทางครั้งใหม่เริ่มต้น ณ บัดนี้ เราจะใช้เวลาในการพัฒนาและทำให้แนวคิดใหม่ด้านความหรูหรามุ่งหน้ายิ่งขึ้น โดยเราจะแจ้งลูกค้า ผู้ที่สนใจ และสื่อมวลชนได้ทราบถึงความคืบหน้าของเราเป็นระยะ

จนกว่าจะถึงเวลานั้น ขอให้ท่านมั่นใจว่าเรากำลังสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแบรนด์